

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 4 เม.ย. 2561

Page :

4

No :

61109617

สงครามการค้าป่วน ตลาด'เอทานอล'จีน

กรุงเทพธุรกิจ • นักวิเคราะห์ชี้ จีนต้องพึ่งพาเอทานอลจากต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใช้พลังงานสะอาดของรัฐบาลปักกิ่ง แม้ต้องลดสัดส่วนการสั่งซื้อหลังเจอกำแพงภาษีเพิ่ม 45%

บรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มีความเห็นตรงกันว่า ผลพวงจากการตอบโต้ด้วยมาตรการภาษีระหว่างรัฐบาลจีนและสหรัฐ ทำให้บรรดาพ่อค้าชาวจีนที่ต้องการสั่งซื้อเอทานอลจากสหรัฐต้องลดปริมาณนำเข้าเพราะต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหันไปพึ่งพาการนำเข้าจากตลาดต่างประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของรัฐบาลปักกิ่งที่สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนประกาศเมื่อวันอาทิตย์ (1 เม.ย.)ว่าจะเก็บภาษีเอทานอลนำเข้าจากสหรัฐเพิ่ม 15% จากก่อนหน้าที่จัดเก็บในอัตรา 30% เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐจัดเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม โดยให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ (2 เม.ย.) ที่ผ่านมา ซึ่งอัตราภาษีนำเข้าสำหรับเอทานอลที่นำเข้าจากสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นนี้ทำให้พลังงานชนิดนี้มีราคาพอกๆกับเอทานอลที่ผลิตในประเทศ โดยเอทานอลเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ผลิตจากข้าวโพดหรืออ้อยและมักถูกนำไปผสมในน้ำมันเบนซินเพื่อลดปริมาณไอเสียที่เกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาผู้ผลิตเอทานอลในจีนที่กำลังเร่งผลผลิตเอทานอลเพิ่ม ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลปักกิ่ง แต่บรรดานักวิเคราะห์ เห็นว่าลำพังผลผลิตในประเทศอาจไม่เพียงพอ และจีนอาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอกับเป้าของรัฐบาลที่ผลักดันให้มีการใช้พลังงานประเภทนี้ในสัดส่วน 10% ของปริมาณน้ำมันทุกชนิดทั่วประเทศภายในปี 2563

ผลสำรวจของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ไอเอสเอ็ม) ระบุว่า ดัชนีภาคการผลิตของไอเอสเอ็มร่วงลงสู่ระดับ 59.3 ในเดือน มี.ค. จากระดับ 60.8 ในเดือน ก.พ. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนีจะปรับตัวสู่ระดับ 60.0

ทั้งนี้ ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้ภาวะขยายตัวของภาคการผลิต และเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 19 แต่ไอเอสเอ็มมาร์กิตซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (พีเอ็มไอ) สำหรับภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.6 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2558 จากระดับ 55.3 ในเดือน ก.พ. โดยดัชนีพีเอ็มไอ ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิต โดยได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงานที่แข็งแกร่ง